



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
4 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 3 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,886 ราย แยกเป็น ในประเทศ 2,607 ราย ในเรือนจำ 1,230 ราย และจากต่างประเทศ 49 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 169,348 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 172,879,878 ราย เสียชีวิต 3,716,157 ราย รักษาหาย 155,590,575 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ WHO ยืนยันวัคซีนซิโนแวค-แอสตราฯ ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง สหรัฐฯ นักวิทยาศาสตร์หวั่นโควิดสายพันธุ์ใหม่อาจมาจากเนปาล ติดเชื้อแล้วกว่า 20 ราย ด้าน WHO ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานและเชื้อที่ระบาดในเนปาลคือสายพันธุ์เดลตา **ฟินแลนด์** ให้หญิงตั้งครรภ์เลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดได้หากต้องการ **อิสราเอล** ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,000 ล้านเข็ม เป็นอันดับ 1 ของโลก ถัดมาคือ แคนาดา ชิลี และสหรัฐฯ ตามลำดับ **สิงคโปร์** อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวคหลัง WHO รับรองใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน **กรีซ** ศึกษาวัดฉีด Sputnik V เกือบพันโดสเสียหาย เพราะพนักงานคลินิกถอดปลั๊กตู้แช่เพื่อชาร์จโทรศัพท์ **กัมพูชา** ล็อคดาวนกรุงพนมเปญ 2 สัปดาห์ **บราซิล** เมืองเซร์รานา รัฐเซาเปาโล มีผู้เสียชีวิตจากโควิดลดลง 95% และใช้ชีวิตเกือบเป็นปกติ หลังผู้ใหญ่เกือบทั้งเมืองได้รับวัคซีนซิโนแวค

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย กรมควบคุมโรคได้กระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัดตามแผนเพื่อรองรับการฉีดในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ล่าสุดส่งไปแล้ว 1.1 ล้านโดส และจะทยอยจัดส่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามสัดส่วนจำนวนประชากร และตามสถานการณ์ระบาดในพื้นที่

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ยืนยันทุกจังหวัดมีวัคซีนฉีดวันที่ 7 มิ.ย. ได้ทยอยส่งวัคซีนทั้งแอสตราเซนเนกาและซิโนแวคสัปดาห์นี้รวม 2 ล้านโดส โดยจัดส่งพื้นที่ห่างไกลก่อน หลายจังหวัดได้รับแล้ว บางพื้นที่อยู่ระหว่างการขนส่ง

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การกระจายวัคซีนเริ่มจากทหารเท่ากันทุกจังหวัด จังหวัดที่มีการระบาดมากจะได้รับการจัดสรรมาก เช่น กทม.และปริมณฑล และพื้นที่จำเพาะตามนโยบาย โดยจังหวัดที่อยู่ไกล การขนส่งลำบาก จะได้รับการจัดสรรก่อน

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ เผย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ระหว่างรออนโยบายกระจายวัคซีนซิโนฟาร์มจากรัฐบาล ขอให้หน่วยงานองค์กร และบริษัทต่างๆ ติดตามความคืบหน้าทาง FB และสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น

#### 2.รพ.จุฬารัตน์ประกาศงดฉีดวัคซีนเข็มแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีรพ.จุฬารัตน์ประกาศงดฉีดวัคซีนเข็มแรกเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร ว่า โควิดวัคซีนโควิดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ร่วมกับโควิดของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รวม 11 สถาบัน โดยกรมฯ ได้ส่งวัคซีน 5 แสนโดสให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนการจัดสรรวัคซีนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดำเนินการ

#### 3.ชาวต่างชาติในไทยขอฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ชาวอเมริกันที่พำนักในไทยเรียกร้องฉีดวัคซีนโควิด โดยให้นำวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นามากระจายผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่ ด้าน สำนักอนามัย กทม. ระบุ จะพยายามฉีดวัคซีนให้คนไทยภายใน 2 เดือน จากนั้นจะเปิดให้ชาวต่างชาติที่พำนักในไทยลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ในเดือน ส.ค.

#### 4.สังกัดตัวบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า

-รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สังกัดตัวบุคลากรทางการแพทย์ 10 คน หลังมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิดรายที่ 2 พร้อมทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยหากพบเพิ่ม

#### 5.ชี้แจงประเด็นผู้ป่วยไม่รู้สีกตัวหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday, sanook

-นพ.นิรันดร์รัตน์ พิษณุคามินทร์ นพ.สสจ.โคราช เผยความคืบหน้ากรณี "น้องน้ำค้าง" อายุ 29 ปี กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราหลังรับวัคซีนโควิด 2 วัน ว่า กรมควบคุมโรคตรวจสอบแล้ว ยืนยันเกิดจากภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด ต้องรักษาอาการวันต่อวัน

#### 6.คลังสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, CH7)

-กรุงเทพฯ พบคลังสเตอร์ใหม่อีก 2 แห่ง เป็นแคมป์ก่อสร้างเขตราชเทวีและบางซื่อ ยืนยันศบค.ไม่ปกปิดสถานที่ที่พบการติดเชื้อ และยังพบอีก 3 คลังสเตอร์ใหม่ในต่างจังหวัด ได้แก่ ชุมชนบางทราย อ.เมืองชลบุรี โรงงานผลิตน้ำแข็ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ กกต.ปัตตานี ผู้ติดเชื้อรวมกัน

กว่า 300 คน ทำให้ต้องมีคำสั่งปิดพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อชั่วคราว

#### 7. ยา Molnupiravir

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Line, Youtube, Facebook, Twitter

-มีการเผยแพร่คลิปแนะนำยารักษาโควิด 19 ตัวใหม่ ชื่อ Molnupiravir เป็นยาชนิดเม็ด ของบริษัทเมอร์ค ประเทศเยอรมนี ผ่านการทดลองเฟส 2 แล้ว พบอาการดีขึ้น 100% หยุดการแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ภายใน 24 ชม.

#### 8. สถานีกกลางบางซื่อยังไม่รับวอล์กอิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, kapook, INN, TNN, mcot, thebangkokinsight)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าจุดบริการวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ เปิดรับการวอล์กอินเพื่อฉีดวัคซีน ไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังเป็นคิวของบุคลากร ก.ค.น.น.ค.

#### 9. ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนยังไม่ได้รับเงินเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-จากกรณี นายสมชาย ม่วงวัง อายุ 50 ปี เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด 19 ครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากการไปฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วแพ้ ซึ่งสภ.ช. จะจ่ายเงินเยียวยา 400,000 บาท แต่ครอบครัวยืนยันว่ายังไม่ได้รับการติดต่อ

#### 10. ใบรับรองการฉีดวัคซีนผิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook

-เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า เผยแพร่ภาพตัวอย่างใบรับรองการฉีดวัคซีน ระบุ มีคำผิดหลายจุด ขอให้เร่งแก้ไขเพื่อความน่าเชื่อถือ

#### 11. เภงไทยรัฐรู้โควิดระบุประสิทธิภาพวัคซีนไม่ตรงกับ WHO

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เพจเฟซบุ๊กไทยรัฐรู้โควิด ระบุประสิทธิภาพวัคซีนของซิโนแวคไม่ตรงกับเอกสารของ WHO โดยเพิ่มจาก 51% เป็น 84% ล่าสุดมีการลบแก้ไขข้อมูลใหม่ โดยไม่ชี้แจง

#### 12. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีข่าวว่ารัฐบาลเตรียมประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน 24 ชม. ภายในสัปดาห์หน้า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

#### มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, newtv, thebangkokinsight, thaigov, mcot, INN, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมกล่าวว่า ตั้งแต่ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2564 ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและองค์กรแล้ว 100,747 โดส โดยบุคลากรในสังกัดสถาบันโรคผิวหนังแห่งชาติ ประมาณ 400 คนต่อวัน และยังมีทีมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จึงขอขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และกลุ่มผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมแนะนำแนวทางดูแลเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการ ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พญพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนสมาชิกทูป็นัมเบอร์วันร่วมเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 ที่ถูกต้อง ในระดับพื้นที่ เตรียมผลิตสื่อสำหรับให้สมาชิกใช้เป็นข้อมูลรณรงค์สื่อสารคนใกล้ชิด คนในครอบครัว รวมทั้งคนในชุมชน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

-กองสุขภาพ เตือน ผู้ที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เสี่ยงป่วยรุนแรงเมื่อเป็นโรคโควิด 19 แนะนำดูแลสุขภาพ 2 เรื่อง คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-กรมการแพทย์ รายงานสถานการณ์เตียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเตียงรวม 29,224 เตียง เตียงว่าง 10,491 เตียง โดยเป็นเตียงผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1,036 เตียง ว่าง 185 เตียง เตียงผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) 10,498 เตียง ว่าง 3,053 เตียง ส่วนเตียงผู้ป่วยไม่มีอาการ (สีเขียว) ในรพ.สนาม และ Hospital มี 17,690 เตียง ว่าง 7,253 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กทม.และปริมณฑล มีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 50 แห่ง มีกลุ่มเฝ้าระวังสูงสุด 39 แห่ง กลุ่มเฝ้าระวัง 9 แห่ง และคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง ขอให้ผู้ประกอบการและเขตต่างๆ เฝ้าระวังสูงสุด งดการเคลื่อนย้ายบุคคล ส่วนต่างจังหวัด มีรายงานคลัสเตอร์

## ประเด็นข่าว

จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 กระจายไปแล้ว 11 จังหวัด และพบคลัสเตอร์ใหม่โรงงานรองเท้า อ.เขาย้อย อีก 20 ราย จ.สมุทรปราการ พบคลัสเตอร์ใหม่โรงงานอะลูมิเนียม 64 ราย และ จ.ฉะเชิงเทรา พบคลัสเตอร์ใหม่บริษัทผลิตอุปกรณ์ทันตกรรม 6 ราย

-ที่ประชุม ศปก.ศบค. อนุมัติให้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ 3 รายการ ในรูปแบบของสถานที่กักกัน ที่ จ.นครปฐม ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. ซึ่งจะใช้พื้นที่ในโรงแรมและมีโรงพยาบาลที่เป็นคู่ปฏิบัติการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday)

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ 6,515 คน ระหว่าง 3-6 มิ.ย. เป็นวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค

-กรมราชทัณฑ์ เผยสถานการณ์ในเรือนจำและทัณฑสถานล่าสุด มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,230 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

-กรม.อนุมัติค่าตอบแทน อสม. เพิ่ม 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 2564 วงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4950 ล้านบาท เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้โควิด 19

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**โรคไข้ฉี่หนู**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชนสุดสัปดาห์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ควรระมัดระวังโรคไข้ฉี่หนู เนื่องจาก การเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำ และการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจากฉี่หนูหรือสัตว์อื่นๆ ที่ติดเชื้อ อาการเริ่มจากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว จะปวดมากโดยเฉพาะที่น่องและโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง เป็นต้น หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาด เมื่อลุยน้ำเสร็จต้องรีบล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่โดยเร็ว ผู้ที่มีอาการดังกล่าวอย่าซื้อยามารับประทานเอง ขอให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง

**ข่าวปลอม วิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยไม้โดยไม่ต้องร่วมกับรัฐ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.

-อย. ชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลว่าเกษตรกรสามารถรวมกันมากกว่า 7 คน เป็นวิสาหกิจชุมชน ปลูกกล้วยไม้ได้โดยไม่ต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐว่าไม่เป็นความจริง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 21 กำหนดให้ช่วง 5 ปีแรก วิสาหกิจชุมชนที่จะดำเนินการขออนุญาตได้ต้องร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว